

Long Tran  
Apr 20 at 11:54 PM

Kính gửi:

**Tờ p San: "Nhật Mộ đôn vớ i Chúa"**

**Số tháng 4 -2019 - Chờ đờ :**

**"MỪNG CHÚA PHỒ C SINH & ĐỜ I LỒ LỒNG CHÚA THỒNG XỐT"**

*đờ cùng đờ c, suy nờ m, chia sẻ , hờ p thông cờ u nguyờ n cho nhau,*

*Vui lòng chuyờ n cho ngờ i khác cùng đờ c*

*Và mờ trang web [tinthac.net](http://tinthac.net) đờ cờ u nguyờ n LCTX và nghe Lờ i Chúa mờ i ngày.*

*Kính chúc Lờ Phờ c Sinh và Đờ i Lờ LCTX tràn đờ y Ân Sờ ng và Bình An nờ i Lòng Chúa Thờng Xốt, qua lờ i chuyờ n cờ u cờ a Đờ c Maria, Mờ cờ a lòng xốt thờng.*

*Lm. Giuse Trần Đình Long*

*Giáo Đờ m Tin Mộ ng-Nhà Bờ*

**Nhật Ký LCTX nôi linh hồn tôi cõa Thánh Nữ Faustina:**

“Tôi không biết mô tẽ thẽ nào vỹ tỹ t cõ nhỡng điũu tôi chũu đỹng, và nhỡng gì tôi đã viỹ t ra cho đỹn nay chũ là mỹ t giỹ t mà thôi.

Có nhỡng giỹ phút đau khỹ tôi thỹ t sỹ không sao viỹ t ra đỹ c.

Nhỡng cũng có nhỡng giỹ phút trong cuỹ c đỹi, đôi môi phỹi nĩn lỹng, không còn lỹi đỹ bào chỹ a, và tôi hoàn toàn phó mình cho thánh ý Chúa.

Khi lỹy chính Chúa bào chỹ a và can thiỹp cho tôi, và nhỡng can thiỹp cõa Ngũũi, bên ngoài, cũng có thỹ nhỹn ra.

Tuy nhiên, khi nhỹn thỹy nhỡng can thiỹp quan trỹng cõa Chúa tỹ ra bỹng hình phỹt, tôi đã tha thiỹt nài xin ngũũi thỹng xót và thỹ tha. Nhỡng không phỹi lúc nào tôi cũng đỹ c nhỹn lỹi.

Có nhỡng lúc Chúa cho phép xỹy đỹn nhỡng đau khỹ kinh khỡng, và rỹi lỹi có nhỡng lúc Ngũũi không đỹ tôi phỹi chũu gì cỹ và cỹ t hỹt nhỡng gì có thỹ làm linh hồn tôi khỹ đau.

Đây là nhỡng đỹng lỹi cõa Chúa mà chúng ta không thỹ dò thỹu và hiỹu đỹ c. Viỹ c chúng ta là hỹ phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa.

Có nhỡng mũu nhiỹm trí khôn nhân loỹi không thỹ dò thỹu trên trỹn gian này, cũi đỹi đỹi sỹ tỹ hiỹn. (NK, 1656)

Lỹy Chúa Kitô,

Nếu giờ này trước kia có một lúc nào đó linh hồn con biết được những điều phải chịu trong cuộc đời này, thì có lẽ nó đã chết vì kinh hoàng ngay khi thấy những thứ; và có lẽ con đã không nhập vào chén đắng.

Nhưng vì được uống từng giọt, nên con đã uống chén.

Lạy Chúa Kitô,

Nếu đức thân Chúa đã không phù trợ linh hồn con, thì mình con có thể chịu được đắng bao nhiêu?

Chúng con mạnh mẽ, những bóng sáng mạnh mẽ của Chúa.

Chúng con thánh thiện, những bóng sáng thánh thiện của Chúa.

Vì phần chúng con, chúng con là gì?

Còn tôi hồn con cái hồn vô...

**Lạy Chúa Giêsu của con,**

**Chúa đã để cho con rơi, thay cho mọi sự khác trên trần gian.**

**Mặc dù những đau khổ thật khủng khiếp, nhưng Chúa đã nâng con.**

**Mẹ c dù nhợ ng thợ i gian cô đợ n thợ t kinh hoàng, nhợ ng Chúa đã biợ n nên ngợ t ngạo cho con.**

**Mẹ c dù sợ yợ u đợ i thợ t thợ m hợ i, nhợ ng Chúa đã biợ n đợ i thành sợ c mợ nh cho con (NK, 1655)**

Tap San Nho Me thang 4-2019.pdf  
4.2MB

-----